

Khai trương khu nghỉ dưỡng "6 nhất", dấu ấn tiên phong của Tập đoàn CEO tại Vân Đồn

00:20 21/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Wyndham Garden Sonasea Van Don là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động, ghi dấu ấn tiên phong của Tập đoàn CEO tại Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngày 20/4/2024, Tập đoàn CEO đã chính thức khai trương khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don thuộc Khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.



Đại biểu cắt băng khai trương khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don.

Khu nghỉ dưỡng "6 nhất"

Wyndham Garden Sonasea Van Don có quy mô 200 phòng khách sạn và các biệt thự biển, là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao thương hiệu quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động tại Vân Đồn, đánh thức tiềm năng của vùng đất lịch sử linh thiêng, nơi đã từng là thương cảng sầm uất dưới thời nhà nước

Đại Việt hưng thịnh.

Khu nghỉ dưỡng có vị trí phong thủy tuyệt đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng vịnh di sản Bái Tử Long với 600 hòn đảo. Khu nghỉ dưỡng với bãi cát trải dài 2,2km, ngay tại tỉnh lộ 334, cách sân bay quốc tế Vân Đồn hơn 10 phút di chuyển, cách thủ đô Hà Nội hơn 2 giờ lái xe và cách Trung Quốc chưa đầy một giờ thông qua cửa khẩu Móng Cái.

Kiến trúc khu nghỉ dưỡng được lấy cảm hứng từ những đảo nối nối tiếp nhau cùng những con sóng mềm mại chuyển động nhẹ nhàng trên vịnh biển Bái Tử Long. Nhân duyên đã chọn Tập đoàn CEO là nhà đầu tư tiên phong phát triển cơ sở lưu trú du lịch xứng tầm đầu tiên tại Vân Đồn như đã từng tiên phong tại đảo ngọc Phú Quốc.

Vượt qua nhiều thách thức trong thời gian khó khăn vừa qua, khu nghỉ dưỡng đã được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng để kết nối du lịch Vân Đồn ra toàn cầu, nâng tầm ngành du lịch địa phương, kích hoạt dòng chảy đầu tư tư nhân vào Khu kinh tế Vân Đồn.

Tính đến thời điểm này, khu nghỉ dưỡng đạt được 6 cái nhất tại Vân Đồn: Thứ nhất, khách sạn lớn nhất; thứ hai, khách sạn 5 sao đầu tiên; thứ ba, khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên; thứ tư, thương hiệu Wyndham đầu tiên; thứ năm, tòa nhà cao nhất hoàn thành đi vào hoạt động; thứ sáu, như đánh giá trong bài phát biểu khai trương dự án của ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đây là công trình hoàn thành đúng tiến độ như cam kết đầu tiên trong 4 công trình động lực tại Vân Đồn trong 2 năm qua.



Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don tựa sơn, hướng vịnh Bái Tử Long.

Đại diện của Tập đoàn CEO cho biết, từ mong muốn mang đến Vân Đồn những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng cao và đẳng cấp, doanh nghiệp đã lựa chọn hợp tác với những đối tác danh tiếng hàng đầu để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don. Tiêu biểu là đối tác thiết kế Kume Design Asia, thành viên của Tập đoàn Kume Sekkei nổi tiếng Nhật Bản và thế giới, đối tác quản lý là Wyndham Hotels & Resorts thương hiệu vận hành khách sạn số 1 Hoa Kỳ và top 3 thế giới chỉ sau Marriott và Intercontinental.

Trong bối cảnh Vân Đồn đã được đầu tư lớn về hạ tầng, nhưng chưa có cơ sở lưu trú cao cấp, hoạt động khai trương khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don có ý nghĩa lớn, giúp ngành du lịch địa phương có sản phẩm để thu hút và níu chân du khách, khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng đã đầu tư, tạo việc làm và bắt đầu có thêm nguồn thu từ du khách cao cấp trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần xây dựng Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển, đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tập đoàn CEO vào thành tựu của du lịch Việt Nam trong những

năm qua.

Có thể nói, Tập đoàn CEO đang trên đường trở thành một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã và đang thực hiện hơn 20 dự án du lịch trên cả nước, không những góp phần đáng kể tạo dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho ngành du lịch, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam và còn làm thay đổi diện mạo, cảnh quan, môi trường đô thị của địa phương, những nơi có sự đầu tư và hiện diện của tập đoàn CEO, đã tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khi đi du lịch, có điều kiện thụ hưởng dịch vụ du lịch cao cấp, sang trọng ngay tại quê hương, đất nước của mình. Ông Khánh nhấn mạnh.



Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Khánh chia sẻ, lễ khai trương Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Van Don diễn ra trong tình hình ngành du lịch Việt Nam đang có xu hướng phục hồi và phát triển mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đón và phục vụ khoảng 4,6 triệu lượt, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 30 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt 195 nghìn tỷ đồng. Kết quả nêu trên đã cho thấy, du lịch Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi toàn diện, vượt qua kỷ lục của năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

Ông đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực to lớn của Tập đoàn CEO trên con đường phát triển của mình khi đưa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Van Don vào khai thác, vận hành và tin tưởng dự án này sẽ tiếp nối những thành công của Tập đoàn CEO sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho loại hình du lịch biển, đảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và dịch vụ tổng hợp cao cấp.

Đồng thời, dự án còn có ý nghĩa tiên phong và dẫn dắt, giúp Vân Đồn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, các thương hiệu du lịch lớn cùng đến đầu tư, phát triển các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, sang trọng, qua đó đánh thức tiềm năng du lịch to lớn của Vân Đồn, góp phần làm cho Quảng Ninh luôn luôn là điểm du lịch yêu thích hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Bộ Xây dựng ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã có những nỗ lực trong công tác phát triển khu tổ hợp Sonasea Van Don Harbor City nói chung và khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Van Don nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định dấu ấn tiên phong của Tập đoàn CEO tại các vùng đất mới giàu tiềm năng du lịch, đồng thời là bước tiến để doanh nghiệp tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành phát triển chuỗi khách sạn 5 sao tại các tỉnh, thành trên cả nước, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngành kinh tế mũi nhọn du lịch.

Chạm tới trái tim du khách

Khu nghỉ dưỡng có tầm nhìn bao quát Vịnh Bái Tử Long, được thiết kế khéo léo giúp mọi căn phòng đều hướng vịnh và ngập tràn gió biển trong lành. Từ phòng nghỉ, du khách có thể ngắm nhìn mọi cảnh sắc biến hóa kỳ ảo của vịnh di sản từ bình minh cho tới hoàng hôn hay cảnh biển đêm lấp lánh.



Vị trí đặc địa của Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn bên vịnh Bái Tử Long huyền thoại.

Cùng với quỹ phòng nghỉ đa dạng, khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn còn được trang bị hệ tiện ích hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao bao gồm: Biệt thự tổng thống, 3 bể bơi trong nhà và ngoài trời, 3 nhà hàng, phòng hội nghị được trang bị hệ thống trực tuyến hiện đại, màn hình Led 200 inch, hệ thống đèn moving, camera 360 độ, Sonasea Spa với trải nghiệm tắm onsen đậm chất Nhật Bản, Kids club, Yoga & Fitness...

Từ những chất liệu do thiên nhiên ban tặng là ánh nắng ấm áp của mùa xuân, sắc màu rực rỡ của mùa hạ, sự bình yên của mùa thu và rét ngọt của mùa đông, kết hợp với những giá trị trải nghiệm nghỉ dưỡng do con người kiến tạo, Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn tạo nên một bản giao hưởng 4 mùa đặc sắc, là chốn tìm về yên bình cho mọi du khách, một điểm đến không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà cả chăm sóc sức khỏe.

Là thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao tiên phong hội tụ những yếu tố tinh hoa và sang trọng bậc nhất tại Vân Đồn, khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn sẵn sàng đánh thức mọi giác quan cùng những trải nghiệm cảm xúc tinh tế, trọn vẹn để chạm tới trái tim du khách.



Khánh thành biểu tượng tôn vinh người xây dựng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng chủ đầu tư chụp ảnh lưu niệm bên công trình biểu tượng vinh danh người xây dựng

Ngay sau lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, ban lãnh đạo Tập đoàn CEO và hàng trăm kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân xây dựng tham gia đã cắt băng khánh thành biểu tượng vinh danh người xây dựng trong khuôn viên vườn hoa.

Biểu tượng bằng đồng gồm hình ảnh 5 người lao động đại diện cho người xây dựng ở các chuyên môn khác nhau. Người xây dựng đến rồi đi, họ chính là những người trực tiếp kiến tạo nên những công trình làm thay đổi bộ mặt kiến trúc đất nước nhưng ít được nhắc đến. Biểu tượng thể hiện tấm lòng tri ân của Chủ tịch và cán bộ nhân viên Tập đoàn CEO đối với những con người bình dị, mộc mạc nhưng luôn cống hiến hết mình cho ngành xây dựng" đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Định Nam

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khai-truong-khu-nghi-duong-6-nhat-dau-an-tien-phong-cua-tap-doan-ceo-tai-van-don-quang-ninh>

